

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 75 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ

Cuộc thi ảnh đẹp Thống kê năm 2021

Cuộc thi ảnh với chủ đề “Nét đẹp thống kê” đã nhận được hơn 100 bài dự thi với hàng nghìn bức ảnh gửi về Ban tổ chức. Mỗi tác phẩm dự thi đều mang một màu sắc riêng, phản ánh, lan tỏa hình ảnh đặc sắc về con người và công việc thống kê với những lời bình ý nghĩa, nhiều tư liệu về ngành thống kê lần đầu được biết đến. Danh sách giải cá nhân và đơn vị đạt giải:

- 01 giải Nhất cuộc thi thuộc về bạn Đinh Thị Đài Trang, Phòng Thu thập thông tin thống kê, CTK Hòa Bình.

- 02 giải Nhì thuộc về bạn Trần Thanh Hải, Chi cục Thống kê thành phố Việt Trì, CTK Phú Thọ và Chi đoàn CTK Gia Lai.

- 03 giải ba thuộc về chị Đậu Thị Huệ, cán bộ hưu trí CTK Ninh Bình; bạn Nguyễn Thị Thu Thảo, Chi cục Thống kê huyện Krongpa, CTK Gia Lai; và bạn Trần Thị Bài, phòng Thống kê Tổng hợp, CTK Gia Lai.

- 04 giải Tư thuộc về các bạn Nguyễn Xuân Trường, Chi cục Thống kê khu vực Thanh Sơn-Tây Sơn, CTK Phú Thọ; bạn Nguyễn Thị Tú Quỳnh, phòng Thống kê xã hội, CTK Hà Nội; bạn Nguyễn Việt Dũng, CTK Hải Phòng và CTK Hải Dương.

Nguồn: Đoàn Thanh niên TCTK

GIẢI NHẤT

Cuộc thi “Ảnh đẹp Thống kê năm 2021”

Tác giả: Đinh Thị Đài Trang
Phòng Thu thập thông tin thống kê
Cục Thống kê Hòa Bình



**SẴN SÀNG
VỚI NHIỆM VỤ**

**TÂM HUỆT
VỚI SỰ NGHIỆP**

Tiếp nối truyền thống bao thế hệ đi trước, thanh niên chúng tôi tự hào là lực lượng măng non giàu nhiệt huyết, luôn xung kích dẫn đầu trong công tác ngành.

Với sức trẻ chảy trong huyết mạch, với niềm tin vào lý tưởng của ngành, chúng tôi đã - đang và sẽ vững vàng hơn nữa. Để xứng đáng là lực lượng công tác nòng cốt, để thế hệ tiên nhiệm luôn an tâm giao phó những nhiệm vụ hàng đầu.

GIẢI NHÌ

Cuộc thi “Ảnh đẹp thống kê năm 2021”

Tác giả: Trần Thanh Hải
Chi cục Thống kê TP Việt Trì, Cục Thống kê Phú Thọ



Tác giả: Chi đoàn Cục Thống kê Gia Lai



GIẢI BA

Cuộc thi “Ảnh đẹp Thống kê năm 2021”

Tác giả: Đậu Thị Huệ
Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình



Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo
Chi cục Thống kê huyện Krongno
Cục Thống kê tỉnh Gia Lai



Tác giả: Trần Thị Bài
Phòng Thống kê Tổng hợp
Cục Thống kê tỉnh Gia Lai



HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ

Cuộc thi "Sáng tác Slogan về ngành Thống kê"

Cuộc thi "Sáng tác Slogan về ngành Thống kê" cũng thu hút được hàng trăm bài dự thi đến từ các cá nhân/đơn vị trong và ngoài Ngành. Có tác giả không làm công tác thống kê nhưng vẫn tâm huyết và gửi bài dự thi bằng lá thư tay về Ban tổ chức thể hiện tình cảm và sự quan tâm với ngành Thống kê. Các Slogan đã được Ban tổ chức công khai trên 2 trang mạng xã hội với hơn 5000 thành viên là các công chức, viên chức và người lao động của ngành và đã nhận được những lời bình luận sâu sắc. Bài dự thi đạt giải là những bài có lần bình chọn cao nhất và được Ban tổ chức gửi đến chuyên gia để lựa chọn ra 10 slogan ý nghĩa nhất để trao giải. Danh sách slogan đạt giải gồm:

- 01 giải Nhất thuộc về bạn Vũ Trọng Nghĩa, Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia.
- 02 giải Nhì thuộc về bạn Trần Thanh Hải, Chi cục Thống kê Việt Trì, CTK Phú Thọ và bạn Bùi Thị Ngọc Lan, CTK Quảng Ngãi.
- 03 giải Ba thuộc về các bạn Nguyễn Thị Hiền, CTK Gia Lai; bạn Dương Thành Đô, CTK Phú Thọ; bạn Nguyễn Thị Phương Thủy, CTK Quảng Ngãi.
- 04 giải Tư thuộc về các bạn Nguyễn Huyền Trang, CTK Phú Thọ; Nguyễn Thị Thu Trang, CTK Gia Lai; Cao Thị Tú Anh, CTK Phú Thọ và bạn Nguyễn Vũ Hoài Thành, CTK Quảng Nam.

GIẢI TƯ

CUỘC THI SÁNG TÁC SLOGAN NGÀNH THỐNG KÊ

Nguyễn Vũ Hoài Thành
Phòng Thống kê kinh tế
Cục Thống kê Quảng Nam



Nâng tầm chất lượng Định hướng tương lai

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê là nhiệm vụ hàng đầu của ngành thống kê. Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế-xã hội để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành và địa phương. Nâng cao chất lượng thông tin thống kê, đặc biệt công tác phân tích, dự báo là nền tảng quan trọng cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tốt hơn trong thời gian tới.



THÔNG TIN THỐNG KÊ:

LƯU GIỮ LỊCH SỬ - KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

Vũ Trọng Nghĩa
Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia - Tổng cục Thống kê

LƯU GIỮ LỊCH SỬ

Suốt chiều dài lịch sử từ khi thành lập đến hiện tại, 75 năm đã trôi qua, trải qua rất nhiều biến động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Thống kê Việt Nam đã chứng kiến tất cả và vững vàng phát triển như ngày hôm nay. Với nhiệm vụ là thu thập, xử lý, phân tích và phổ biến thông tin thống kê, ngành Thống kê đã và đang làm rất tốt công việc của mình. "Thông tin là sức mạnh của mọi quyết định", đúng như vậy, ngành Thống kê luôn luôn là "cánh tay phải" giúp cho Chính phủ kịp thời cập nhật những dữ liệu kinh tế - xã hội quan trọng, để từ đó có những chính sách phù hợp nhất.

Thông tin thống kê là tài sản vô giá với những người thông thái. Nếu chúng ta bước trên một con đường mà không biết điểm xuất phát và phía trước sẽ có gì chờ đợi thì rất có thể một bước nữa sẽ là vực thẳm. Thông tin thống kê là một chuỗi thông tin kinh tế - xã hội từ quá khứ đến hiện tại. Nhìn lại những con số của lịch sử để biết rằng chúng ta đã đi xa được tới đâu. "Người viết sử bằng con số" chính là cái tên ý nghĩa nhất mà những người làm Thống kê xứng đáng được nhận.



Giải nhất

Cuộc thi sáng tác Slogan ngành Thống kê

KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

Bằng tất cả tinh thần trách nhiệm, trung thực, khách quan, Người Thống kê đã lưu giữ "bức tranh" lịch sử qua các con số. Chúng ta có hiện tại luôn trân trọng và tiếp tục phát huy thành quả của những người đi trước đã cống hiến. Với lượng thông tin khổng lồ từ quá khứ đến hiện tại, đó là cơ sở để chúng ta hướng về tương lai.

Với nghiệp vụ chuyên môn sâu rộng, Người Thống kê tiếp nhận thông tin, phân tích và đưa ra những nhận định cho tương lai. "Kiến tạo tương lai", tương lai sẽ như thế nào chính là nhờ một phần rất quan trọng của sự trung thực thông tin Thống kê của quá khứ. Vì vậy, ngành Thống kê sẽ luôn luôn là một nhân tố chủ lực cho sự phát triển của đất nước.

Ngày nay, biến động kinh tế - xã hội diễn ra nhanh chóng. Ngành Thống kê Việt Nam luôn đề cao trách nhiệm, ứng biến kịp thời với những thay đổi trong thực tế. Với sự cheo lái của nữ "thuyền trưởng" đầu tiên của ngành, một người thông thái và sáng suốt, "con thuyền" ngành Thống kê sẽ sail cánh vươn cao đi cùng vận mệnh đất nước Việt Nam chúng ta./.

ƯƠM MẦM DỮ LIỆU, GẶT HAI THÔNG TIN

Giải nhì
Cuộc thi sáng tác Slogan ngành Thống kê

Khi nhắc đến thống kê người ta nghĩ ngay đến việc thu thập dữ liệu và cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng hợp pháp. Nhưng quá trình để có được những dữ liệu chính xác phục vụ cho mục đích thống kê và mục đích khác theo quy định của pháp luật kỳ thực lại không đơn giản, mà đó là cả một quá trình. Ngay từ đầu việc thu thập dữ liệu là rất quan trọng, nếu công việc này không được chú trọng, đầu tư nghiên cứu thì sản phẩm mà chúng ta thu được sẽ không có độ chính xác cao. Trước kia việc thu thập dữ liệu và xử lý thông tin chưa có sự tách biệt rõ ràng dẫn đến hiện tượng "vừa đá bóng vừa thổi còi", có thể người phân tích nhận định chủ quan theo quan sát của mình rồi điều chỉnh dữ liệu theo ý cá nhân, do đó kết quả thông tin đưa ra có thể "đẹp" hợp logic, khớp với nhận định... nhưng chất lượng chưa chắc đã tốt.

Giữa thu thập dữ liệu và xử lý thông tin có quan hệ biện chứng với nhau, nếu thu thập thông tin tốt nhưng chỉ để trong kho, không đem ra phân tích thì dữ liệu cũng không có giá trị gì, ngược lại nếu dữ liệu thống kê được phân tích tốt để trở thành thông tin phục vụ Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định chính sách và điều hành kinh tế xã hội nhưng lại xây dựng trên nền tảng dữ liệu yếu kém thì thông tin đó cũng không có giá trị, thậm chí còn gây tác hại. Do đó dữ liệu cần được ươm mầm (thu thập) một cách kỹ lưỡng ngay từ khi mới bắt đầu để gặt hái được lượng thông tin chuẩn xác, được sử dụng phổ biến.

Bùi Thị Ngọc Lan
Phòng Thống kê Tổng hợp
Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi

Cuộc thi “**Thống kê trẻ tài năng**” ngành **Thống kê Việt Nam**



Cuộc thi “Thống kê trẻ tài năng” được tổ chức lần đầu tiên, là hoạt động thiết thực của đoàn thanh niên hướng tới kỷ niệm 75 năm ngành thành lập Ngành. Trong 2 tháng qua, với sự tham gia sôi nổi, nhiệt tình và hào hứng của tuổi trẻ 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở 3 vòng loại chọn ra 30 đội thi vòng bán kết và đã chọn được 5 đội xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Thống kê trẻ tài năng” ngành Thống kê Việt Nam.

Sáng ngày 22/04/2021, Đoàn Thanh niên Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Thống kê trẻ tài năng” ngành Thống kê Việt Nam với sự tham gia của tuổi trẻ 5 Cục Thống kê: Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Kon Tum, Long An đã xuất sắc vượt qua 4 vòng thi đấu trước đó. Tham dự chỉ đạo cuộc thi chung kết có Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương; Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến, đại diện lãnh đạo 05 Cục Thống kê tỉnh, thành phố với tư cách là khách mời; đại diện các đoàn viên thanh niên tại các đơn vị thuộc TCTK và các điểm cầu trực tuyến tại các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng cổ vũ cho 05 đội.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động của thanh niên toàn Ngành trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập, đặc biệt cuộc thi “Thống kê trẻ tài năng” đã thể hiện được trí tuệ, tài năng, bản lĩnh của những bạn trẻ làm công tác Thống kê. Cuộc thi đã huy động, kết nối và tạo được sân chơi không chỉ cho đoàn viên thanh niên và là sân chơi chung cho toàn Ngành.

Cuộc thi chung kết “Thống kê trẻ tài năng” gồm 4 phần: Về nguồn, tiếp bước, bút pháp và hùng biện với các nội dung thi đa dạng và phong phú, đã khơi dậy tính sáng tạo, tìm tòi, bồi đắp lòng yêu ngành, yêu nghề và nâng cao tinh thần đoàn kết của các đoàn viên thanh niên ngành Thống kê.

Kết thúc cuộc thi Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ đã xuất sắc giành giải nhất, Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum đồng giải nhì, Cục Thống kê tỉnh Long An và Hải Dương đồng giải ba. Với sự tham gia sôi nổi, hào hứng, gay cấn, các đoàn viên thanh niên các đội thi đã cống hiến hết mình, cuộc thi đã diễn ra thành công và mang lại nhiều cảm xúc cho người tham dự.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>



➤ ➤ ➤ HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ

HỘI DIỄN VĂN NGHỆ

Hướng tới Kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam

Sáng ngày 17/4, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội diễn Văn nghệ "Hướng tới Kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam". Tham dự Hội diễn có Ban Lãnh đạo TCTK, Trưởng ban Nữ công Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công đoàn TCTK; Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan TCTK; đội văn nghệ đến từ các đơn vị thuộc cơ quan TCTK và 3 Cục Thống kê địa phương là: Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

29 tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu, hình ảnh đẹp, âm thanh chất lượng, nghệ thuật cao, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước đến từ các đoàn viên công nhân các đơn vị tham gia. Đồng thời, những điệu múa, tiếng hát, lời ca vang lên đã thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết, tình yêu quê hương, đất nước, yêu ngành yêu nghề của những cán bộ, công chức ngành Thống kê.

Với sự đánh giá công minh của Ban Giám khảo đã lựa chọn ra những tiết mục xuất sắc để trao giải thưởng. Giải đặc biệt đã vinh dự thuộc về tiết mục Vinh quang Việt Nam của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin Thống kê. 3 Giải A gồm các tiết mục: Tình quê mùa xuân của Viện Khoa học Thống kê, Liên khúc Bác đang cùng chúng cháu hành quân của Cục Thống kê TP. Hà Nội, Dòng máu Lạc Hồng của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ. 3 Giải B gồm các tiết mục: Đường Trường Sơn xe anh qua của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin Thống kê, Tự hào ngành Thống kê Việt Nam của Cục Thống kê Vĩnh phúc, Lá xanh của Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng. 4 Giải C gồm các tiết mục: Tàu anh qua núi của Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc, Những cô gái quan họ của Trường Cao đẳng Thống kê, Bay lên nòi giống tiên rồng của Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Hà Nội những công trình của Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.

Ngoài ra còn có các Giải Khuyến khích, các giải thưởng phụ được trao cho các đơn vị gồm giải ca khúc cách mạng hay nhất, Giải Đồng đội, Giải Phong trào, Giải Cống hiến. Một số tiết mục đặc sắc nhất sẽ được chọn để biểu diễn trong chuỗi các hoạt động bên lề được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

